




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาค
โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑
สำหรับหน่วยงานราชการบริหารในส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
<p>ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี วัน/เดือน/ปี : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ หัวข้อ : โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นายณรงค์ชัย วรรณโคตร) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักจัดการทั่วไปชำนาญการ</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายวรุฒม์ เกตุสิริ) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นายวราวุธ แสงกล้า) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่.....</p>	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิรินคร จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๓๖๖-๓๑๑

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๒๕/ ๔๗๖๖

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ด้วยโรงพยาบาลสิรินธร ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” โรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยการบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม/การนำเสนอผลงาน กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG โรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) โดยไม่ใช้เงินงบประมาณ กำหนดดำเนินงาน ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามกำหนดการอบรมที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายณรงค์ชัย วรณโคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

อนุมัติ

(นายวุฒม์ เกตุศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

(๑)โครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลสิรินธร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

กิจกรรมที่ ๑ : โครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)

(๒) แผนงาน บูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(๓) โครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสแบบบูรณาการ

(๔) กิจกรรม พัฒนาคำว่ารู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(๕) สอดคล้องกับนโยบาย/แผนแม่บท ระยะ ๕ ปี

นโยบายรัฐบาล ข้อ ๑๐ การส่งเสริมบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์ชาติฯระยะที่ ๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

แนวทางตามงบประมาณบูรณาการ แนวทางที่ ๑ สร้างจิตสำนึก และปลูกฝังความซื่อสัตย์

(๖) หลักการและเหตุผล

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ที่กำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and clean Thailand) กำหนดพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต ยกกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผ่านยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ยกกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ยกกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามทุจริต โดยเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ คือประเทศไทยมีค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต(CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อให้เกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ สำนักงาน ก.พ. ได้ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ว่า “เป็นสถานการณ์หรือการ

กระทำของบุคคล มีประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้น การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะแต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จึงจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจถึงความหมาย “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร แนวทางในการสร้างมาตรการป้องกันหรือการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การจัดทำมีแนวทางบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและเอาใจใส่จะช่วยให้การแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นบ่อยต่อไป

(๓)วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest : COI)

๓.๒ เพื่อปลูกฝังและปรับฐานความคิดบุคลากรในหน่วยงานให้มีความตระหนักและสามารถแยกแยะเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวออกจากประโยชน์ส่วนรวมได้ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม

(๔) ระยะเวลาการดำเนินการ สถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลาการดำเนินการ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สถานที่ ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร

กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลสิรินธร

(๕) แผนการดำเนินงาน/วิธีจัดการอบรม

๕.๑ จัดทำโครงการฯเพื่อขออนุมัติ

๕.๒ ขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ

๕.๓ ดำเนินการจัดอบรมฯ

วิธีการจัดอบรม

- การบรรยาย/กิจกรรมกลุ่ม/การนำเสนอผลงาน

(๑๐) งบประมาณ

- บูรณาการร่วมกับโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรในหน่วยงาน จิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG โรงพยาบาลสิรินธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

(๑๑) ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒.๑ บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : COI)

๑๒.๒ บุคลากรที่ผ่านการอบรมทราบถึงการปฏิบัติตัวในการทำงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และมีความตระหนักต่อความรับผิดชอบในหน้าที่ราชการ ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

(๑๓) การอนุมัติโครงการ

ลงชื่อ



ผู้เขียน/ผู้เสนอโครงการ

(นายณรงค์ชัย วรณโคตร)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติโครงการ

(นายวรุตม์ เกตุสิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

ใบลงทะเบียน

อบรมให้ความรู้การเสริมสร้างจริยธรรมและการป้องกันการทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่

วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม เอรಾವิน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
	กลุ่มงานการแพทย์			
๑	นายวรุฒม์ เกตุสิริ	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร	<i>ว.</i>	
๒	นายสรรพลสิทธิ์ ศรีแสง	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ		
๓	นายณัฐนันท์ พลพงศ์	นายแพทย์ปฏิบัติการ		
๔	นายทัตเทพ ลาภเดโช	นายแพทย์ปฏิบัติการ		
๕	นางสาวอัจฉิมาพรรณ วัฒนากามินทร์	นายแพทย์ปฏิบัติการ		
	กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู			
๖	นายพิพัฒน์พล สกุลสุข	นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ	<i>พิพัฒน์</i>	
๗	นางสาวอุษณาพรรณ นนทศิริ	นักกายภาพบำบัดชำนาญการ		
๘	นายภิญโญ สุวรรณภู	ผู้ช่วยกายภาพบำบัด	<i>ภิญโญ</i>	
	กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม			
๙	นายนิเวส พุ่มจันทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๐	นางอ้อ พรหมดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๑	นางสาวพิมพ์สุธิดา วรรณโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๒	นางปฤษฎณา บุญศรี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	<i>ปฤษฎณา</i>	
๑๓	นายสุวัฒน์ พิมพ์บุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๑๔	นางสาววรรณวิลาศ หอมจันทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ		
๑๕	นางสาวนิภา ไผ่ผิวชัย	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	<i>นิภา</i>	
๑๖	นายอนันต์ชัย ดัชฎยาวัตร	พนักงานธุรการ		
๑๗	นายมานะ สมิตร	พนักงานช่วยการพยาบาล		
๑๘	นางสาวจินดา นนทศิริ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน	<i>จินดา</i>	
๑๙	นายเพ็ญ พรหมพันธ์	พนักงานช่วยการพยาบาล	<i>เพ็ญ</i>	
๒๐	นายชญานนท์ พิมพ์บุตร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	<i>ชญานนท์</i>	
๒๑	นางสาวสุจิตรา คารัมย์	แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	<i>สุจิตรา</i>	
๒๒	นางสาวกัญญาณัฐ วรสันต์	แพทย์แผนไทย	<i>กัญญาณัฐ</i>	
๒๓	นางสมจิตร บุญมานันท์	พนักงานนวด	<i>สมจิตร</i>	
๒๔	นางลัดดา ทองผาย	พนักงานนวด	<i>ลัดดา</i>	
๒๕	นางอันตา จันทร์เพ็ญ	พนักงานนวด	<i>อันตา</i>	
	กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์			
๒๖	นายณรงค์ชัย วรรณโคตร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>ณรงค์ชัย</i>	
๒๗	นางอาลิศา หาทรัพย์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	<i>อาลิศา</i>	
๒๘	นายวราวุธ แสงกล้า	นักวิชาการคอมพิวเตอร์	<i>วราวุธ</i>	
๒๙	นายสรรคชัย บุญประสาร	พนักงานโสตทัศนศึกษา		
๓๐	นางสาววิภาวดี บุญประสาร	เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	<i>วิภาวดี</i>	
๓๑	นายกิตติพงษ์ มาพงษ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	<i>กิตติพงษ์</i>	
๓๒	นายมนัสศักดิ์ สุกใส	เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	<i>มนัสศักดิ์</i>	
๓๓	นางสาวโบว์ลิ่ง บุญชิต	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	<i>โบว์ลิ่ง</i>	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๓๔	นางศิริินภา ดอนแก้ว	เจ้าพนักงานธุรการ		
๓๕	นางสาวโสธญา ผลอ้วน	พนักงานบริการ		
๓๖	นางสกุณา มีมาก	นักวิชาการพัสดุ		
๓๗	นางจิตรฤติ หาทรัพย์	เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน		

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค

๓๘	นางสาวสุวรรส ลีลาศ	เภสัชกรชำนาญการ		
๓๙	นางสาวชิตชนก คุณสวัสดิ์	เภสัชกรปฏิบัติการ		
๔๐	นางสาวเขมิสร่า โกศลวัฒน์	เภสัชกรปฏิบัติการ		
๔๑	นายฉลิภรณ์ สารศรี	เภสัชกร		
๔๒	นายณัฐวุฒิ บุญสะอาด	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน		
๔๓	นายจักรกฤษณ์ แยมกล้วย	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน		
๔๔	นางสาวสุทธิลักษณ์ ผาสิน	เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน		
๔๕	นายเกษมสุข สุวรรณไตรย์	เจ้าพนักงานเภสัชกรรม		
๔๖	นางเพชรศรี ศรีเนตร	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๔๗	นางสาวดาวเรือง สายเนตร	พนักงานพัสดุ		
๔๘	นายมานพ มลิวัลย์	พนักงานบริการ		
๔๙	นายวิชัย สิงห์ลีลา	พนักงานบริการ		
๕๐	นางสาวราตรี จันทร์แรม	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๕๑	นางสาวณัฐธิกา ตันกรรมสิทธิ์	ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข		

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

๕๒	นางสาวพรพิมล ทองรอง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ		
๕๓	นางสาวใบหยก นามเจ็ดสี	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ		
๕๔	นางสาวสนธยา สมบูรณ์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ฯชำนาญงาน		
๕๕	นายธีรุตม์ จุฬารงค์	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ฯชำนาญงาน		
๕๖	นายสถาพร คุณดุ่ม	เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ฯชำนาญงาน		
๕๗	นางสาวมลฤดี นนท์ศิริ	พนักงานประจำห้องทดลอง		
๕๘	นายโชคชัย ยืนมัน	พนักงานประจำห้องทดลอง		

กลุ่มงานรังสีวิทยา

๕๙	นางสาวภัสชา จำปาหอม	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ		
๖๐	นายณัฐวัฒน์ คุงดา	พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค		

กลุ่มงานทันตกรรม

๖๑	นางสาวพรชิตา เกื้อทาน	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ		
๖๒	นายวรวัชร คงสกุล	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ		
๖๓	นางสาวณญาดา ทวีทรัพย์	ทันตแพทย์ปฏิบัติการ		
๖๔	นางสาวนิตยา แสนทวีสุข	เจ้าพนักงานทันตกรรมชำนาญงาน		
๖๕	นางสาววรรณดี ดวงหม่อง	เจ้าพนักงานทันตกรรมชำนาญงาน		
๖๖	นางสาวปัทมาณี บุญเทียม	ผู้ช่วยทันตแพทย์		
๖๗	นายณพิชญ์ ดวงสินธุ์	ผู้ช่วยทันตแพทย์		
๖๘	นางสุกัญญา เสมอสุข	ผู้ช่วยทันตแพทย์		
๖๙	นางสาวนภัสนันท์ ศิริแก้ว	ผู้ช่วยทันตแพทย์		

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๗๐	นางสาวบัณฑิตา เมธาสิงห์	พนักงานประจำตึก		
๗๑	นางสาววรรณภา ชูแก้ว	ผู้ช่วยทันตแพทย์		
กลุ่มงานบริหารทั่วไป				
๗๒	นางสาวราตรี จันทาโสม	นักวิชาการพัสดุ		
๗๓	นางสาวดาววัน ขาวมูล	นักวิชาการการเงินและบัญชี		
๗๔	นางสาวอรอุมา ผลศิริ	จพ.การเงินและบัญชี		
๗๕	นายสมบอง หงษาวัตี	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๗๖	นางทัศนีย์ เผ่าภูรี	พนักงานธุรการ		
๗๗	นายสมาน ทาทรัพย์	พนักงานขับรถ		
๗๘	นายมนเทียน ผลเพิ่ม	พนักงานขับรถ		
๗๙	นายสมหมาย สมานพร้อม	นักทรัพยากรบุคคล		
๘๐	นางเดือนจิตร พรหมพันธ์	เจ้าพนักงานธุรการ		
๘๑	นายวุฒิกุล ชินวงษา	นายช่างเทคนิค		
๘๒	นายยุทธพงษ์ คำสงค์	ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์		
๘๓	นายไกรสร จันทรส่อง	พนักงานเกษตรพื้นฐาน		
๘๔	นายธนาวิทย์ พิมพ์า	พนักงานบริการ		
๘๕	นายทองดี สีตาทิจ	พนักงานบริการ		
๘๖	นายจักรพันธ์ เชื้อโชติ	พนักงานบริการ		
๘๗	นายทวี เสมอใจ	พนักงานบริการ		
๘๘	นายสมยศ ทหารกลาง	พนักงานบริการ		
๘๙	นายกัญญา นนทศิริ	พนักงานเกษตรพื้นฐาน		
๙๐	นางคำโป่ง สีตาทิจ	พนักงานบริการ		
๙๑	นางสาวการเกษ ปัญญาดี	พนักงานบริการ		
๙๒	นางเป็รงศรี ทาโย	พนักงานบริการ		
๙๓	นางบังอร ดุมแก้ว	พนักงานบริการ		
๙๔	นางสาวอมรรรัตน์ บุญทอง	พนักงานบริการ		
๙๕	นายสนธยา แสตใหม่	พนักงานบริการ		
๙๖	นายสิทธิพันธ์ พาสุข	พนักงานเกษตรพื้นฐาน		
๙๗	นายไสว คำจุล	พนักงานเกษตรพื้นฐาน		
๙๘	นายวิจิตร แก้วมัน	พนักงานเกษตรพื้นฐาน		
๙๙	นางเพ็ญพัฒน์ สมานพร้อม	พนักงานบริการ		
๑๐๐	นายมกราคม เสาร์ขวัญ	พนักงานประจำตึก		
๑๐๑	นายสมหมาย เหล่าดี	พนักงานบริการ		
๑๐๒	นายคำพันธ์ ทองสวัสดิ์	พนักงานรักษาความปลอดภัย		
๑๐๓	นายนที ชันสะอาด	พนักงานรักษาความปลอดภัย		
๑๐๔	นายอนุรักษ์ ใจดี	พนักงานรักษาความปลอดภัย		
๑๐๕	นายลิขิต สายเจริญ	พนักงานรักษาความปลอดภัย		
กลุ่มงานการพยาบาล				
๑๐๖	นายธนาวุฒิ พรหมดี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ		
๑๐๗	นางฐิติมนกาญจน์ ธิษกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๐๘	นางตนิตา แยมโคกสูง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๐๙	นางวิรัตน์ธรีศา สิริระบุตร	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๑๐	นางสาวทิพรรัตน์ แก่นสุข	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๑๑	นางกนกวรรณ ศรีโคตร	จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์		
๑๑๒	นางบุญญวิทย์ เวียงจันทร์	เจ้าพนักงานพัสดุ		
๑๑๓	นางสุมาลี พูลสว่าง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		

งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช

๑๑๔	นายวรวิทย์ พงษ์อุดม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๑๕	นางสุภัทรา กั้วมาลา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๑๖	นายพิชญ์คุณ บุญสนิท	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๑๗	นางสาวสาริณี เข้มเพชร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๑๘	นางสาวจุฬาลักษณ์ สมานมิตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๑๙	นางสาวสุชัญญา เขียวสะอาด	เจ้าพนักงานสาธารณสุข		
๑๒๐	นางสาววิชุดา เรือนเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ		
๑๒๑	นางสาวกฤษฎิยาภรณ์ หมั่นพรม	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๒๒	นางสาวเอมอักษร ศรีคำมา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๒๓	นางสาวศศิภา สีดา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๒๔	นางสาวนาดยา ทองสวัสดิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๒๕	นางสาวสุนทรีย์ แสงอ่อน	จพ.สาธารณสุข		
๑๒๖	นางหทัยภักษ์ บุญดีเรก	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๑๒๗	นางสาววรรณา พาวเรือง	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๑๒๘	นางสาวนุศรา บุญขาว	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๑๒๙	นางสาวนิภาพร นนท์ศิริ	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

๑๓๐	นางอัญชลี โลแก้ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๓๑	นางกชพร ชันธิวัตร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๓๒	นางสาวธราปะณี ผลทวี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๓๓	นางสาวอามรทิพย์ จันสมาน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๓๔	นางสาวชุตตาพร คุณภาค	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๓๕	นางสาวเทพศิรินทร์ ทาธิสา	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๓๖	นางสาวรัชฎาภรณ์ เต่าเล็ก	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๓๗	นางสาวนภชล ดำรงสิทธิ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๓๘	นางสาวอรทัย เขาทอง	พยาบาลวิชาชีพ		
๑๓๙	นางสาวจามจรี สีแสด	พยาบาลวิชาชีพ		
๑๔๐	นางสาวอัมรินทร์ อุทุม	พยาบาลวิชาชีพ		
๑๔๑	นางสาวเพ็ญภา สมตน	พนักงานช่วยการพยาบาล		
๑๔๒	นางสาวกฤษณา คั่นเคย	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๑๔๓	นายชาญชัย นาจาน	พนักงานบริการ		
๑๔๔	นายเอกพจน์ คุณแก้ว	พนักงานบริการ		
๑๔๕	นายปภักร อุชวีจารย์	พนักงานบริการ		

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๔๖	นางอรนา ชันสะอาด	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	อรนา	
๑๔๗	นางสาวสายธาร ละตาดก	พนักงานช่วยเหลือคนไข้		
๑๔๘	นายศุภลักษณ์ เคาหารมย์	พนักงานบริการ		

งานการพยาบาลผู้คลอด

๑๔๙	นางสาวเพียงใจ ผ่างคำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เพียงใจ	
๑๕๐	นางสาวนันทิกานต์ ทองใส	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๕๑	นางสาวจิระนันท์ ศุภดิษฐ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ		
๑๕๒	นางสาวจรจิ ยืนมัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๕๓	นางอรทัย สิงห์ลีลา	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	อรทัย	

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๕๔	นายสุริยา จันทร์ศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๕๕	นางสาวพิชญ์ชนก แสงพงษ์ชัย	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ		
๑๕๖	นางสาวสิริพร สมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	สิริพร	
๑๕๗	นางสาวอินทร์อร มาพงษ์	พยาบาลวิชาชีพ	อินทร์อร	
๑๕๘	นางสาวมิ่งสมร พุทธะ	พยาบาลวิชาชีพ		
๑๕๙	นางวรรณภา บุญมาศ	พนักงานช่วยการพยาบาล		
๑๖๐	นางกนกกร ดวงโสภาน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	กนกกร	
๑๖๑	นายสมเจตน์ ชำศรี	พนักงานบริการ		
๑๖๒	นายอดิศักดิ์ เมืองโคตร	พนักงานบริการ		
๑๖๓	นายสรารุช ชมภูบุตร	พนักงานบริการ	สรารุช	
๑๖๔	นายบุญเลิศ โชติรัตน์	พนักงานบริการ		
๑๖๕	นายอดิศักดิ์ คำสอน	พนักงานบริการ		

งานโภชนศาสตร์

๑๖๖	นางสาวศิริรัตน์ ศักดิ์สิงห์	โภชนากร	ศิริรัตน์	
๑๖๗	นางประจักษ์ พาราสิงห์	พนักงานบริการ	ประจักษ์	
๑๖๘	นางอรนุช เชื้องดี	พนักงานประกอบอาหาร	อรนุช	
๑๖๙	นางสาวศิริพร ศักดิ์สิงห์	พนักงานประกอบอาหาร	ศิริพร	

งานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง

๑๗๐	นางชฎาพร เประพะโพธิเดชะ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ชฎาพร	
๑๗๑	นายสุริยา บุญศรี	พนักงานบริการ	สุริยา	
๑๗๒	นางรานี พรหมดี	พนักงานบริการ		
๑๗๓	นางสาวปาริชาติ สายสะโน	พนักงานช่วยเหลือคนไข้	ปาริชาติ	
๑๗๔	นางบุษดี ชันสะอาด	พนักงานบริการ		
๑๗๕	นายมนตรี ชันสะอาด	พนักงานบริการ		
๑๗๖	นายพลวัตร สาลี	พนักงานบริการ	พลวัตร	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอสิริรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๓๖๖-๓๑๑

ที่ อบ ๐๐๓๒.๐๐๑.๒๕/๔๗๖๗

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

โรงพยาบาลสิรินธร และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

เรื่องเดิม

โรงพยาบาลสิรินธร จะเตรียมหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ปี ๒๕๖๔ ซึ่งใน EB๒๑ โดยให้หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการหรืออนุมัติให้นำรายงานไปเผยแพร่เว็บไซต์หรือช่องทางอื่น

ข้อพิจารณา

กลุ่มเป้าหมาย โรงพยาบาลสิรินธร ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในเสร็จสิ้นแล้ว และขอรายงานให้ท่านทราบตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และขออนุมัตินำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิรินธร เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายณรงค์ชัย วรณโคตร)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ทราบ/อนุญาต

(นายวรุฒม์ เกตุศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

โรงพยาบาลสิรินธร

วันที่รายงาน ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับ	กิจกรรม	วันที่ดำเนินการ	สถานที่	รายละเอียดกิจกรรม	สถานะโครงการ (เสร็จสิ้น/ระหว่าง ดำเนินการ/ยังมีได้ ดำเนินการ/ยกเลิก)
๑	พัฒนาความรู้ให้บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔	ห้องประชุมเอราวัณ โรงพยาบาลสิรินธร	นายวุฒม์ เกตุสิริ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสิรินธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน ๑๖๕ คน เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “การป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน” โดยวิทยากรจาก กลุ่มงาน โรงพยาบาลสิรินธร	เสร็จสิ้น

ภาพกิจกรรม

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

